



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล


ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑
อนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีประสบการณ์(ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาเฉพาะ สำหรับตำแหน่ง
ระดับ ๘ ลงมา โดยได้กำหนดให้หน่วยงาน พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก
พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางประภาศรี ธนาคุณ	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๔๘๓)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๔๘๓)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์
๒	น.ส.เทียนทอง นิมศิริ	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๒๑๗)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๒๑๗)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์
๓	นางนุชนภา รัตนกุลชัยกิจ	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๑๕๗)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๑๕๗)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์
๔	น.ส.ธัญรัตน์ ผิวคำ	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๔๗๔)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๔๗๔)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๕	น.ส.ทิวา ไชคำ	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพร. ๑๔๕)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพร. ๑๔๕)	กลุ่มภารกิจ ด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักงานแพทย์
๖	น.ส.บุญรัตน์ ทรัพย์สง่า	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพร. ๑๕๓)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพร. ๑๕๓)	กลุ่มภารกิจ ด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักงานแพทย์
๗	น.ส.ศรีสมบูรณ์ หรั่งสกุล	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพร. ๑๕๘)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพร. ๑๕๘)	กลุ่มภารกิจ ด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักงานแพทย์
๘	น.ส.เนาวรัตน์ พรหมหาญ	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๑๕๐)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๑๕๐)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักงานแพทย์
๙	น.ส.รุ่งดาววรรณ เทพิน	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๓๘๕)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๓๘๕)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักงานแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓



(นายสรารุณี ตมธัญกิจ)
ผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้รับการคัดเลือก

ชื่อผู้รับการคัดเลือก นางสาวรุ่งลาวรรณ เทพิน

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7 วช. ด้านการพยาบาล (ตำแหน่งเลขที่ รพต. 385)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>1.การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>1.1 คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>1.2 ประวัติการรับราชการ</p> <p>1.3 มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว</p> <p>1.4 มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>1.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ 8 ปี - เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2545 ถึงวันที่ 12 ต.ค. 2553)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในระดับ 5 และ ระดับ 6 เป็นเวลา 4 ปี - เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2549 ถึงวันที่ 12 ต.ค. 2553)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในระดับ 6 (ตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. 2552)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นเวลา 8 ปี - เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2545 ถึงวันที่ 12 ต.ค. 2553)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ 4311157258</p>
<p>2.การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>-ต้องได้คะแนนรวมทั้งผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ 90</p>
<p>3.อื่นๆ (ระบุ).....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวรุ่งลาวรรณ เทพิน

ตำแหน่งที่ขอรับการประเมิน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. 385)

1. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน 4 วัน (ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2552)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 6ว (ด้านการพยาบาล) ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน

สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ผู้ป่วยชายไทยอายุ 63 ปี อาการสำคัญที่นำมาโรงพยาบาลเนื่องจากมีอาการหายใจหอบเหนื่อย 1 ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยและญาติให้ประวัติว่า 6 วันก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยมีอาการหอบเหนื่อยร่วมกับมีไข้สูง เข้ารับการรักษาตัวที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมรวม 2 วัน ก่อนมาโรงพยาบาลเริ่มมีไข้ ไอมีเสมหะมาก 2 ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาลมีอาการหายใจหอบเหนื่อยมาก พ่นยาขยายหลอดลมเองที่บ้านอาการไม่ดีขึ้น ญาติจึงนำผู้ป่วยมาพบแพทย์ที่หอผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 เวลา 00.30 น. แพทย์ซักประวัติ ตรวจร่างกาย ให้ยาพ่นขยายหลอดลม ชนิด berodual 1 neblue พ่นทางจมูก ทุก 1 ชั่วโมง x 3 dose หลังจากนั้นให้พ่น ทุก 2 ชั่วโมง ฉีดยา dexamethasone 4 มิลลิกรัม ทางหลอดเลือดดำ ทุก 6 ชั่วโมง เจาะเลือดส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ CBC, BUN, Cr, Electrolyte ส่งตรวจทางรังสีทรวงอก และตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ รับไว้ในโรงพยาบาลที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมรวม วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 เวลา 01.45 น. แรกรับผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ช่วยเหลือตัวเองได้บนเตียง หายใจเหนื่อยแต่ไม่หอบ on O2 mask with bag 10 ลิตรต่อนาที ตรวจวัดสัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย 36.8 องศาเซลเซียส ชีพจร 106 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 24 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต 130/90 มิลลิเมตรปรอท ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดบริเวณปลายนิ้ว (O2 Sat) 97% แพทย์ให้การรักษาโดยยาขยายหลอดลมชนิดรับประทาน ชนิดพ่นทางจมูก และพ่นทางจมูก ยาลดการอักเสบชนิด dexamethasone 4 มิลลิกรัม ฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ ทุก 6 ชั่วโมง ได้รับการพยาบาลโดยคุณแลให้ได้รับยาตามแผนการรักษา สังเกตอาการของภาวะแทรกซ้อนจากโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง พร้อมทั้งคำแนะนำต่างๆ จนกระทั่งอาการทุเลา ไม่มีอาการหอบเหนื่อย หายใจได้โดยไม่ต้องให้ออกซิเจนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ตามสมควร ไม่เกิดอาการแสดงหรือภาวะแทรกซ้อนของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง รวมถึงได้รับคำแนะนำเรื่องการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำ ผู้ป่วยและญาติมีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามคำแนะนำและการมาตรวจติดตามการรักษาที่แพทย์จึงอนุญาตให้กลับบ้านในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 และนัดมาติดตามผลการรักษาที่ห้องตรวจ ผู้ป่วยนอกอายุรกรรม วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 เวลา 08.30 น.

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ทราบถึงพยาธิสรีรภาพ ของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
2. สามารถให้การพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน และระยะเวลาในการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
4. ผู้ป่วยและญาติเกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการทางการพยาบาลของบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล

2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันภาวะข้อติดแข็งในผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ขณะอยู่

โรงพยาบาลและหลังจำหน่ายจากโรงพยาบาล ในหอผู้ป่วยอายุรกรรมรวม โรงพยาบาลตากสิน

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อป้องกันภาวะข้อติดแข็งในผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
2. เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับการพยาบาลผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

เป้าหมาย

ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ที่รักษาตัวที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมรวมทุกราย ไม่เกิดภาวะข้อติดแข็งขณะอยู่โรงพยาบาลและเมื่อจำหน่ายจากโรงพยาบาล

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่เกิดภาวะข้อติดแข็งขณะอยู่โรงพยาบาลและหลังจำหน่ายจากโรงพยาบาล
2. บุคลากรทางการแพทย์สามารถใช้เป็นแนวทางในการให้การพยาบาลผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผู้ป่วยและญาติมีความพึงพอใจต่อการให้บริการทางการพยาบาลของบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลมากยิ่งขึ้น